
รายงานการประชุมสภาคณาจารย 
สามัญ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ 

วันพุธที่  ๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  เวลา ๑๓.๐๐  - ๑๖.๓๐ น. 
ณ หองประชุม ศาสตราจารยเกียรติคุณ นพ. นที รักษพลเมือง ช้ัน ๕ 

อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
========================= 

 
ผูมาประชุม 
 ๑. ศาสตราจารยคลินิก วิรุณ บุญนุช ประธานสภาอาจารยศิริราช ประธาน 
 ๒. รองศาสตราจารย อธิป ลิขิตลิลิต                   คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล   รองประธานฯ คนที่ ๑ 
 ๓. ผูชวยศาสตราจารย ยงยุทธ ขจรปรีดานนท สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล  รองประธานฯ คนที่ ๒ 
 ๔. อาจารย ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร  เลขาธิการ  
 ๕. ผูชวยศาสตราจารย ชาญยศ ปลื้มปติวิริยะเวช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รองเลขาธิการ 
 ๖. ผูชวยศาสตราจารย กุลณสรรค สายขุน สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล 
 ๗. อาจารย ธัชพงศ งามอุโฆษ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ๘. ผูชวยศาสตราจารย ธิราภรณ จันทรดา คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ๙. อาจารย นลิน อารียา คณะสัตวแพทยศาสตร 
 ๑๐. ผูชวยศาสตราจารย ประฤดา  สุริยันต คณะศิลปศาสตร 
 ๑๑. ผูชวยศาสตราจารย พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน คณะสัตวแพทยศาสตร 
 ๑๒. ผูชวยศาสตราจารย ระวีวรรณ เล็กสกุลไชย คณะกายภาพบําบัด 
 ๑๓. ผูชวยศาสตราจารย วรากร เจริญสุข คณะวิศวกรรมศาสตร 
 ๑๔. ผูชวยศาสตราจารย วราภัสร พากเพียรกิจวัฒนา คณะเภสัชศาสตร 
 ๑๕. รองศาสตราจารย วิไล หนุนภักดี คณะวิทยาศาสตร 
 ๑๖. รองศาสตราจารย วิสูตร ฟองศิริไพบูลย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
 ๑๗. รองศาสตราจารย ศรีสนิท อินทรมณี คณะเทคนิคการแพทย 
 ๑๘. ผูชวยศาสตราจารย สมศักดิ์ วงศาวาส สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 
 ๑๙. ผูชวยศาสตราจารย สุภาวรรณ เศรษฐบรรจง คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
 ๒๐. อาจารย สุรัติ  ประพัฒนรังษี วิทยาลัยดุริยางคศิลป 
 ๒๑. ผูชวยศาสตราจารย สุรพงษ เลิศสิทธิชัย วิทยาลัยนานาชาติ 
 ๒๒. รองศาสตราจารย อรพินทร พิทักษมหาเกตุ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
 ๒๓. อาจารย ภุชงค  ลิขิตธนสมบัติ ประธานสภาอาจารยรามาธิบดี   
 ๒๔. ผูชวยศาสตราจารย รักชนก คชไกร ประธานสภาอาจารย คณะพยาบาลศาสตร  
 ๒๕. รองศาสตราจารย สุดา เรียงโรจนพิทักษ ประธานสภาอาจารย คณะวิทยาศาสตร 
 ๒๖. รองศาสตราจารย จีรนันท แกลวกลา แทนประธานสภาอาจารย คณะสาธารณสุขศาสตร 
 ๒๗. ผูชวยศาสตราจารย ปราโมทย ตระกูลเพียรกิจ ประธานสภาอาจารย คณะเภสัชศาสตร 
 ๒๘. ผูชวยศาสตราจารย พีรศุษม รอดอนันต ประธานสภาอาจารย คณะทันตแพทยศาสตร 
 ๒๙. รองศาสตราจารย กรุณี ขวัญบุญจัน ประธานสภาอาจารยเวชศาสตรเขตรอน 
 ๓๐. ผูชวยศาสตราจารย ชุมพร ยุวรี ประธานสภาอาจารย คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
 ๓๑. อาจารย มนตชัย โชติดาว ประธานสภาอาจารย วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา 
 ๓๒. ผูชวยศาสตราจารย พรพรรณ สมบูรณ ประธานสภาอาจารย วิทยาลัยราชสุดา  
 ๓๓. อาจารย ปรัชญา เตวยิะ ประธานสภาอาจารย วิทยาเขตกาญจนบุรี 
 

          /ผู้ไม่มาประชุม .... 



 
 

 
 

๒ 

ผูไมมาประชุม 
 ๑. ผูชวยศาสตราจารย จักรพงศ นะมาตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
 ๒. ผูชวยศาสตราจารย ทัศนียา ร. นพรัตนแจมจํารัส สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู 
 ๓. อาจารย น้ําคาง ศรีวัฒนาโรทัย สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู 
 ๔. อาจารย บุญมี พวงเพชร วิทยาลัยศาสนศึกษา 
 ๕. อาจารย พรพิมล ลิ่มเจริญ บัณฑิตวิทยาลัย 
 ๖. อาจารย ราชา มหากันธา วิทยาลัยการจัดการ 
 ๗. ผูชวยศาสตราจารย สมหญิง โควศวนนท คณะพยาบาลศาสตร 
 ๘. อาจารย อิทธิพล ปรีติประสงค สถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
 ๙. อาจารย อิสระ ชูศรี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
 ๑๐. อาจารย จามิกร สุขเอนก ประธานสภาอาจารย คณะเทคนิคการแพทย 
 ๑๑. ผูชวยศาสตราจารย เอกราช เกตวัลห ประธานสภาอาจารย สถาบันโภชนาการ 
 

ผูเขารวมประชุม 
 ๑. ผูชวยศาสตราจารย จุรี เจียรนัยศิลาวงศ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
 ๒. นางสาวสุจิรา  สอนสม เจาหนาท่ีงานสภาคณาจารย 
 ๓. นางพัชญา  วงษวันทนีย เจาหนาท่ีงานสภาคณาจารย 
 ๔. นางสาวพรศิริ  บุญมาวงค เจาหนาท่ีงานสภาคณาจารย 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 
 ศาสตราจารยคลินิก วิรุณ บุญนุช ประธานสภาคณาจารย ทําหนาท่ีประธานที่ประชุม ในชวงแรกไดดําเนินการ
ประชุมตั้งแตระเบียบวาระที่ ๑.๑-๑.๑๔ และในเวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๐๐   รองศาสตราจารย สรนิต ศิลธรรม รองอธิการบดีฝายนโยบาย
และแผน นําเสนอแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙ ใหสมาชิกสภาคณาจารยไดรับทราบ หลังจบการชี้แจง
ประธานไดดําเนินการประชุมตอ ตั้งแตระเบียบวาระที่ ๒ จนจบการประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 
๑.๑ สาระสําคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๔๖๕ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ 

  เลขาธิการแจงวา สรุปสาระสําคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๔๖๕ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕  
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
  ประเด็นที่เก่ียวของกับสภาคณาจารยคือ เรื่องการมอบหมายบุคคลเขาประชุมแทนประธานสภาคณาจารย 
สภามหาวิทยาลัยมีมติยืนยันตามที่เคยชี้แจงไปแลว และมีสมาชิกไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน ๒ ราย 
คือ ผูชวยศาสตราจารย พีรศุษม รอดอนันต คณะทันตแพทยศาสตร   และผูชวยศาสตราจารย ทัศนียา รัตนฤาทัย นพรัตนแจม
จํารัส สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู ซึ่งประธานไดสงการดแสดงความยินดีไปเรียบรอยแลว 
 ที่ประชุม  รับทราบและรวมแสดงความยินดีกับผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยท้ังสองราย 
 

๑.๒ สาระสําคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล/การประชุมคณบดี  
 เลขาธิการแจงวา สาระสําคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๕๕ วันที่ 

๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ สรุปไดดังนี้ 
 ๑) ท่ีประชุมเห็นชอบรางประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ทุนพัฒนาอาจารยมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. .... 
 ๒) ท่ีประชุมเห็นชอบในหลักการรางประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการใหบุคลากร

ไปปฏิบัติงานบริการวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... โดยขอใหนําขอเสนอแนะจากที่ประชุม ไปปรับปรุงแกไข และนํา
กลับมาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลอีกครั้ง 

          /สาระสําคัญ .... 



 
 

 
 

๓ 

 สาระสําคัญจากการประชุมคณบดี ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๕๕ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ สรุปไดดังนี้ 
 ๑) ท่ีประชุมแสดงความยินดีกับอาจารย ดร.ธารารัตน เจริญสนธิชัย ท่ีไดรับรางวัล The Ethnographic Fiction 

Prize ซึ่งเปนรางวัลประเภทการเขียนงานชาติพันธุยอดเยี่ยมและสรางสรรค ประจําป ๒๕๕๕ จาก The Society for Humanistic Anthropology 
ซึ่งเปนหนวยงานหนึ่งของ The American Anthropological Association สถาบันอันทรงเกียรติทางมานุษยวิทยาที่กอตั้งขึ้นตั้งแตป พ.ศ. 
๒๔๔๕ 

 ๒) ท่ีประชุมเห็นชอบรางขอบังคับ ๓ ฉบับ โดยขอใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป ดังนี้ 
  ๒.๑) รางขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการบริหารโรงพยาบาลศิริราชปยมหาราชการุณย คณะ

แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....  
  ๒.๒) รางขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยกองทุนประกันสังคม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....  
  ๒.๓) รางขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยกองทุนประกันสุขภาพ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....  

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๑.๓ สาระสําคัญจากที่ประชุมประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปอมท.) 
 เลขาธิการแจงวา ท่ีประชุมประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปอมท.) กําหนดประชุม 

สมัยสามัญ   ครั้งท่ี  ๘/๒๕๕๕ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน ประธานฯ เปนผูเขาประชุม สรุป
สาระสําคัญ ดังนี้ 

 จะมีการเลือกตั้งประธาน ปอมท. และกรรมการบริหาร ปอมท. ชุดใหมในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
เวลา ๑๔.๐๐ น. สําหรับสถานท่ี อยูระหวางการประสานงานโดยเลขาธิการ ปอมท.นอกจากนี้ในวันเลือกตั้ง ชวงเชาไดเรียนเชิญ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม มาบรรยายพิเศษ สวนการเลือกตั้งไดเรียนเชิญศาสตราจารย นพ.วิจารณ พานิช เปน
ประธานดําเนินการเลือกตั้ง 
 ที่ประชุม  รับทราบ 

 

๑.๔ จํานวนสมาชิกสภาคณาจารยที่เขาประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ วันที่ ๓ ตุลาคม 
๒๕๕๕ 

 เลขาธิการแจงวา ในการประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๕ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ มี
สมาชิกมาประชุม จํานวน ๓๗ คน ไมมาประชมุ ๙ คน จํานวนสมาชิกท่ีมาประชุมคิดเปนรอยละ ๘๐.๔๓ 
 ที่ประชุม  รับทราบ 

 

๑.๕ เรื่องที่ประธานฯ ไดดําเนินการไปแลว 
 เลขาธิการแจงวา เรื่องท่ีประธานฯ ไดดําเนินการไปแลว มีดังนี้ 
 ๑) ทําบันทึกถึงนายกสภามหาวิทยาลัย เรื่อง ขอใหมีการทบทวนเรื่องการมอบหมายการเขาประชุมแทน

ประธานสภาคณาจารย ซึ่งมติสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ยืนยันตามที่ไดชี้แจงไปแลว ท่ีประชุมเห็นวายังมี
ประเด็นที่ไมชัดเจนและมีขอสงสัย จึงมอบหมายให รศ.วิสูตร ฟองศิริไพบูลย ศึกษาขอมูลอีกครั้ง 
 ๒) ทําบันทึกถึงนายกสภามหาวิทยาลัย เรื่องขอเขาพบเพ่ือชี้แจงเรื่อง ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วา
ดวยหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. .... ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย
เสนอใหพบกับฝายบริหาร   ในการนี้รองอธิการบดี ศาสตราจารยสุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ ไดใหเขาพบเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน 
๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ หอง ๕๓๑ ชั้น ๕ สํานักงานอธิการบดี ศาลายา  โดยประธานฯ ไดทําหนังสือเชิญสมาชิกเขาพบรอง
อธิการบดีเพ่ือหารือในเรื่องดังกลาว มีสมาชิกเขาพบรองอธิการบดี จํานวน ๘ คน สําหรับสรุปผลการหารือเลขาธิการจะแจงใน
ระเบียบวาระที่ ๓.๔.๑ 
 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

          /๑.๖ การทูลเกล้าฯ .... 



 
 

 
 

๔ 

 ๑.๖ การทูลเกลาฯ ถวายรางวัลอาจารยตัวอยางของสภาคณาจารย ประจําป ๒๕๕๕ แด ศาสตราจารย 
ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี 

 เลขาธิการแจงความคืบหนาในเรื่องนี้ ดังนี้ 
๑) อธิการบดีไดลงนามหนังสือขอพระราชทานพระวโรกาสเขาเฝาเพ่ือถวายรางวัลอาจารยตัวอยางของ

สภาคณาจารยมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําป ๒๕๕๕ ถึงผูอํานวยการกองงานในพระองคสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัย
ลักษณ อัครราชกุมารี 

๒) ไดสั่งทําโลรางวัลฯ เปนโลอะคริลิก (Acrylic) โดยมีขอความตามที่สํานักราชเลขาธิการแกไขแลว  
๓) ผูอํานวยการกองงานในพระองคสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ได

ขอใหสภาคณาจารยแจงชื่อและจํานวนสมาชิกท่ีจะเขาเฝาฯ ภายในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕   ขอใหสมาชิกแจงความประสงค
เพ่ือเขาเฝาฯ ไดท่ีฝายเลขานุการ 
 ที่ประชุม  รับทราบ 

 

๑.๗ ผลการเลือกตั้งซอมสมาชิกสภาคณาจารยประเภทผูแทนสวนงานของวิทยาลัยนานาชาติ 
 เลขาธิการแจงวา ตามที่วิทยาลัยนานาชาติไดดําเนินการเลือกตั้งซอมสมาชิกสภาคณาจารยประเภทผูแทน

สวนงาน แทนอาจารย กาญจนนภา พงศพนรัตน นั้น ผลการเลือกตั้งซอม ไดแก ผูชวยศาสตราจารย สุรพงษ เลิศสิทธิชัย  
 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๑.๘ สมาชิกสภาคณาจารยดํารงตําแหนงบริหาร 
 เลขาธิการแจงวา ผูชวยศาสตราจารย บุณยฤทธิ์ ปญญาภิญโญผล สมาชิกสภาคณาจารยประเภทผูแทน

ท่ัวไป ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองคณบดีฝายบริหารการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร ทําใหสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง
เฉพาะตัวเมื่อไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทผูบริหาร ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยสภาคณาจารย พ.ศ. 
๒๕๕๓ ขอ ๑๕(๗)  
 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๑.๙ สมาชิกสภาคณาจารยประเภทผูแทนสวนงานลาออก  
 ๑) รองศาสตราจารย ลือชัย ศรีเงินยวง สมาชิกสภาคณาจารยประเภทผูแทนสวนงานของคณะ

สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  ไดลาออกจากการเปนสมาชิกสภาคณาจารย ตั้งแตวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ ขณะนี้มหาวิทยาลัยได
ออกคําสั่งแตงตั้งใหคณบดีคณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรเปนผูดําเนินการเลือกตั้งซอมภายใน ๔๕ วัน นับแตวันที่ ๒๖ ตุลาคม 
๒๕๕๕ 

 ๒) ผูชวยศาสตราจารย กําธร ตันติวิทยาทันต สมาชิกสภาคณาจารยประเภทผูแทนสวนงานของสํานักงาน
อธิการบดี ไดลาออกจากการเปนสมาชิกสภาคณาจารย ตั้งแตวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ขณะนี้มหาวิทยาลัยไดออกคําสั่งแตงตั้งให
ผูอํานวยการกองทรัพยากรบุคคลเปนผูดําเนินการเลือกตั้งซอมภายใน ๔๕ วัน นับแตวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๑.๑๐ การสงอีเมลถึงบุคลากรและนักศึกษาผานระบบอีเมลของมหาวิทยาลัย 
 เลขาธิการแจงวา กองเทคโนโลยีสารสนเทศแจงวา จะไมดําเนินการสงขาวสารประชาสัมพันธกิจกรรม

ตางๆ เชน การจัดสัมมนา การจัดบรรยายพิเศษ ตลอดจนหลักสูตรฝกอบรมที่จัดโดยสวนงานผานทางอีเมลของมหาวิทยาลัยไปยัง
บุคลากรและนักศึกษา เนื่องจากผูรับบริการระบบอีเมลของมหาวิทยาลัยจํานวนหนึ่งไมพึงพอใจและเห็นวาเปนการละเมิดความเปน
สวนตัว แตจะดําเนินการสงขาวสาร หรือกิจกรรมที่มีความสําคัญตอบุคลากรหรือนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย หรือมีผลกระทบตอ
ภาพรวมของทั้งมหาวิทยาลัย เชน ขาวสภาคณาจารย หรือการรับฟงความคิดเห็น เปนตน 
 ที่ประชุม  รับทราบ 
           /๑.๑๑ พิธีพระราชทาน .... 



 
 

 
 

๕ 

๑.๑๑ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ 
 - มหาวิทยาลัยแจงวา ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จฯ แทนพระองคไปพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ ในวัน
พฤหัสบดีท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ท้ังชวงเชาและชวงบาย ณ อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หอประชุมกองทัพเรือ 

 - มหาวิทยาลัย มีคําสั่งฯ ท่ี ๓๐๑๑/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ แตงตั้งคณะกรรมการจัดพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ โดยแตงตั้งประธานสภาคณาจารย เปนคณะกรรมการอํานวยการ และ
คณะกรรมการตอนรับอาจารยสักขีพยาน 
 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๑.๑๒ รายงานสถานะการเงินของสภาคณาจารย 
        เลขาธิการแจงวา สภาคณาจารย มีทุนที่ไดรับจากการบริจาคจํานวน ๓ ทุน ซึ่งผูบริจาคมีวัตถุประสงคให

ใชดอกผลในกิจการของสภาคณาจารย มียอดทุนและดอกผลคงเหลือ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ดังนี้ 
 ทุนอรัญ-สมจริง วงศสุรไกร 
 มียอดทุนคงเหลือ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท   
 มีดอกผลคงเหลือ  -(๔,๘๗๕.๕๙)  บาท    
 วัตถุประสงคของทุน คือ ใชดอกผลในการคนควา วิจัย หรือเพ่ือการศึกษาทางดานการแพทยของสภา

คณาจารยมหาวิทยาลัยมหิดล และในกิจการอื่นๆ ของสภาคณาจารยมหาวิทยาลัยมหิดล  
 ทุนสภาคณาจารยมหาวิทยาลัยมหิดล 
 มียอดทุนคงเหลือ ๑๕,๘๐๐.๐๒  บาท   
 มีดอกผลคงเหลือ     ๗๘๐.๑๘  บาท   
 วัตถุประสงคของทุน คือ ใชดอกผลในกิจการสภาคณาจารยมหาวิทยาลัยมหิดล 
 ทุนศาสตราจารยคลินิกนายแพทยรุงธรรม ลัดพลี 
 มียอดทุนคงเหลือ ๑๗๗,๐๙๒.๖๒  บาท   
 ดอกผลคงเหลือ    ๑๙,๔๘๐.๐๙  บาท 
 วัตถุประสงคของทุน คือ ใชดอกผลในกิจการสภาคณาจารยมหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 เลขาธิการใหขอมูลเพ่ิมเติมวาดอกผลคงเหลือของทุนอรัญ สมจริง ท่ีติดลบนั้น  เนื่องจากเจาหนาท่ีของ
มูลนิธิฯดําเนินการผิดพลาด ตองรอนําดอกเบี้ยที่ไดรับในแตละปมารวมกับยอดเดิมที่ติดลบเพื่อใหดอกผลคงเหลือเปนบวก ดังนั้น
เงินดอกผลที่สามารถใชไดในระหวางนี้คือดอกผลคงเหลือของทุนศาสตราจารยคลินิกนายแพทยรุงธรรม ลัดพลี จํานวน 
๑๙,๔๘๐.๐๙  บาท 
  นอกจากนี้มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย ธนาคารไทยพาณิชย สาขาศิริราช ชื่อบัญชี สภาคณาจารย
มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่บัญชี  ๐๑๖-๒ ๒๕๒๐๙-๘ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ มียอดคงเหลือ ๓๕,๙๔๐.๗๘ บาท 
 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๑.๑๓ สรุปคาใชจายตั้งแตวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔–ตุลาคม ๒๕๕๕ 
 เลขาธิการแจงวา สรุปคาใชจายในการดําเนินงานของสภาคณาจารยท่ีเบิกจากเงินรายได และเงิน
งบประมาณ ตั้งแตวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔-ตุลาคม ๒๕๕๕  รวมเปนเงิน ๕๘๘,๔๙๙.๗๑  บาท  และมีคาใชจายที่เบิกจากเงิน
ดอกผลมูลนิธิ  จํานวน ๑๔,๔๔๑ บาท 
 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 
           /๑.๑๔ งบประมาณ .... 



 
 

 
 

๖ 

๑.๑๔ งบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๖ 
 เลขาธิการแจงวา มหาวิทยาลัยไดแจงยอดวงเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๖ จากเงิน

รายไดและกองทุน โดยแจงยอดวงเงินรวมกับกองบริหารงานทั่วไป ซึ่งใชรวมกัน มีบางรายการที่กําหนดเฉพาะสําหรับสภาคณาจารย 
ดังนี้ 

 หมวดรายจาย 
 เงินเดือน 
 เงินประจําตําแหนงประธานสภาคณาจารย    ๑๒๐,๐๐๐  บาท 
 คาตอบแทน 
 คาเบ้ียประชุมกรรมการ       ๓๘๓,๗๐๐  บาท 
 คาตอบแทนวิทยากรในการพัฒนาสมาชิกสภาคณาจารย             ๖,๐๐๐  บาท 
 คาพาหนะเหมาจาย             ๓๐,๐๐๐  บาท 
 เงินอุดหนุน 
 คาใชจายในการสัมมนาวิชาการประจําปของสภาคณาจารย   ๑๒๖,๐๐๐  บาท 
 เงินอุดหนุนที่ประชุมประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย   ๒๐,๐๐๐  บาท 
 สําหรับคาใชจายนอกเหนือจากที่กําหนดสามารถใชรวมกับกองบริหารงานทั่วไป 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม 
 ท่ีประชุมไดพิจารณารายงานการประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๕ ประชุมเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม 
๒๕๕๕ แลวมีการแกไขดังนี้ 
 หนา ๔ บรรทัดที่ ๑๐ คําวา กฎหมาย แกเปน กฎหมาย 
 หนา ๗ บรรทัดที่ ๑๕ คําวา scopus แกเปน SCOPUS 
               บรรทัดที่ ๒๙ และ ๓๐ คําวา ปฎิบัติ แกเปน ปฏิบัต ิ
 เม่ือแกไขแลว ท่ีประชุมจึงมีมติรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ สรุปการจัดสัมมนาเรื่อง จริยธรรมและจรรยาบรรณอาจารยในมหาวิทยาลัยฯ 

 เลขาธิการแจงวา สรุปการสัมมนา เรื่อง “จริยธรรมและจรรยาบรรณอาจารยในมหาวิทยาลัย : วิกฤติหรือ
โอกาสของสังคมไทยในอาเซียน” เม่ือวันศุกรท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ หองประชุมน้ําทอง คุณวิศาล วิทยาลัยศาสนศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มีผูเขารวมสัมมนารวมทั้งสิ้น ๑๔๓ คน (จากมหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน ๔๓ คน จากมหาวิทยาลัย
อ่ืนๆ จํานวน ๗๒ คน  ผูสนใจภายนอก จํานวน ๕ คน และสมาชิกสภาคณาจารย จํานวน ๒๓ คน)  รองศาสตราจารย อรพินทร 
พิทักษมหาเกตุ และผูชวยศาสตราจารย พรพรรณ สมบูรณ เปนผูสรุปการสัมมนา  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม   
ฝายเลขานุการไดจัดทําสรุปเปนรูปเลมตามที่เวียนใหสมาชิกพิจารณา  รวมทั้งไดนําภาพการสัมมนาและไฟลเสียงเผยแพรทาง
เว็บไซตสภาคณาจารยเรียบรอยแลว สําหรับคาใชจายในการจัดสัมมนา มีดังนี้ 
 ไดรับอนุมัติงบประมาณจัดสัมมนาฯ จํานวน  ๙๙,๔๕๐  บาท มีคาใชจายทั้งสิ้น จํานวน  ๔๗,๙๐๐ บาท 
ท่ีเหลือสงคืนกองคลังเปนเงินสด จํานวน ๕๑,๕๕๐ บาท 
 รองศาสตราจารย อรพินทร ไดชี้แจงขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหแบบประเมินการสัมมนา รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุม 
 ประธานไดกลาวขอบคุณคณะกรรมการจัดสัมมนา และสมาชิกทุกทานที่ชวยใหการจัดสัมมนาสําเร็จลุลวง 
ไปดวยดี  
                                                     มติที่ประชุม  รับทราบ และขอใหฝายเลขานุการสงสรุปการสัมมนาใหอธิการบดี ๑ เลม 

          /๓.๒ การแก้ข้อบังคับ .... 



 
 

 
 

๗ 

                        ๓.๒ การแกไขขอบังคับโดยใหประธานสภาอาจารยสวนงานเปนกรรมการประจําสวนงานโดยตําแหนง 
  ผูชวยศาสตราจารย วรากร เจริญสุข ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาประเด็นการเสนอแกไขประกาศ/ขอ
บังคับฯ ของสภาอาจารยสวนงาน โดยใหประธานสภาอาจารยสวนงานเปนกรรมการประจําสวนงานโดยตําแหนง ซึ่งท่ีประชุมเคยให
ความเห็นแลววา ท้ังคณะกรรมการประจําสวนงาน และสภาอาจารยมีวาระการดํารงตําแหนง และการไดมาแตกตางกัน เห็นสมควร
แกขอบังคับฯ วาดวยการบริหารสวนงาน เพราะขอบังคับดังกลาวจะกําหนดองคประกอบของคณะกรรมการประจําสวนงานวามีใคร
บาง หนึ่งในนั้นคือตัวแทนอาจารยท่ีไดรับการเลือกตั้ง แตไมไดระบุวาเปนประธานสภาอาจารย โดยตําแหนง ซึ่งเรื่องนี้เลขาธิการได
เคยนําเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการทบทวนขอบังคับของมหาวิทยาลัยแลว   มีคณบดีทานหนึ่งใหความเห็นวา สภาอาจารยแตละ
สวนงานมีความแตกตางกัน และบางสวนงานยังไมมีความเขมแข็ง แตถาสวนงานใดมีความเขมแข็งก็สามารถดําเนินการได 
  ท่ีประชุมไดมีการแสดงความคิดเห็นอยางกวางขวาง โดยเสนอใหแตงตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษาขอมูลท่ี
เก่ียวของกับการไดมาซึ่งประธานสภาอาจารยของแตละสวนงาน โดยขอใหคณะทํางานนําเสนอรูปแบบที่เปนลักษณะเดียวกัน  
สมาชิกท่ีมีความประสงคเปนคณะทํางานขอใหแจงชื่อท่ีฝายเลขานุการ  
                                 มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
 

 ๓.๓ คําช้ีแจงเพิ่มเติมแนวทางบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ของ สกว. ไม
เปนธรรมแกคณาจารย  
  ผูชวยศาสตราจารย เอกราช เกตวัลห ลาประชุม ขอเลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป 
 

 ๓.๔ การรายงานผลการดําเนินงานของกรรมการฝายตางๆ และการรายงานจากผูแทนสภาคณาจารยใน
คณะกรรมการตางๆ ของมหาวิทยาลัย 

      ๓.๔.๑ คณะกรรมการฝายกิจการบริหารและธรรมาภิบาล  
  อาจารย ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ กรรมการฝายกิจการบริหารและธรรมาภิบาล ชี้แจงวา ประธานและ

สมาชิกสวนหนึ่ง ไดพบรองอธิการบดี ผูอํานวยการกองทรัพยากรบุคคล และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ เม่ือวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ หองประชุม ๕๓๑ ชั้น ๕ สํานักงานอธิการบดี โดยไดประชุมรวมกันเพ่ือพิจารณาปรับรางขอบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. .... ใหมี
ความเหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งท่ีประชุมมีความเห็นใหปรับแกรางขอบังคับดังกลาว ดังนี้ 

  ๑) เห็นชอบใหปรับรอบระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติงานเปน 
   รอบที่ ๑ ชวงระยะเวลา ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคม ของปถัดไป 
   รอบที่ ๒ ชวงระยะเวลา ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน ปเดียวกัน 
  ท้ังนี้เพ่ือใหสอดคลองกับปงบประมาณ และการรายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน 
  ๒) เห็นชอบใหปรับแกขอบังคับในสวนของอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการกลั่นกรองให

สอดคลองกับประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีหนาท่ีพิจารณาใหความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและความเปนธรรม และให
ความเห็นเก่ียวกับผลการประเมินตออธิการบดี โดยไมมีอํานาจแกไขผลการประเมินดังกลาว   รองอธิการบดีรับขอเสนอแนะเพื่อไป
ปรับแก และนําเสนอที่ประชุม กบค. อีกครั้งกอนนําเสนอเขาท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย  

  ๓. สภาคณาจารยไดเสนอใหแกไขประเด็นที่เก่ียวกับการประกาศรายชื่อผูท่ีไดผลประเมินดีเดน 
และดีมาก ซึ่งรางขอบังคับฯ กําหนดใหประกาศเฉพาะรายชื่อขาราชการที่ไดผลประเมินดีเดน และดีมาก เทานั้น ซึ่งประเด็นนี้ รอง
อธิการบดีไดชี้แจงวา ท่ีประชุม กบค. ไดพิจารณาประเด็นดังกลาวแลวและเห็นวา การประกาศรายชื่อพนักงานที่ไดผลประเมินดีเดน 
และดีมาก จะทําใหเกิดปญหา จึงกําหนดในรางขอบังคับฯ ใหประกาศเฉพาะขาราชการตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. ๒๕๕๓ 

  สมาชิกไดมีการอภิปรายและตั้งขอสังเกต เพ่ือใหประธานนําเสนอตอท่ีประชุม กบค. ดังนี้ 
  ๑) ท่ีมาของคณะกรรมการกลั่นกรอง  
   ๑.๑) กรรมการที่เสนอชื่อโดยคณบดี เปนบุคคลภายนอกคณะไดหรือไม 
   ๑.๒) ท่ีมาของกรรมการกลั่นกรองสายวิชาการและสายสนับสนุน มีวิธีการคัดเลือกอยางไร 
 

          /๒) อํานาจหน้าที ่.... 



 
 

 
 

๘ 

  ๒) อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการกลั่นกรองทับซอนกับกรรมการประเมินผลฯ 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

 ๓.๔.๓ คณะกรรมการฝายวิชาการและวิจัย  
   รองศาสตราจารย สุดา เรียงโรจนพิทักษ ประธานคณะกรรมการฝายวิชาการและวิจัยแจงวา ไดมี

การประชุมคณะกรรมการฯ เม่ือเวลา ๑๒.๐๐ น. ของวันนี้ ท่ีประชุมมีมติจะจัดสัมมนาวิชาการเรื่องหลักเกณฑและวิธีการเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการ ประมาณเดือนกุมภาพันธ หรือมีนาคม ๒๕๕๖ วิทยากรไดแก ศาสตราจารย ศันสนีย ไชยโรจน ศาสตราจารย 
ประสิทธ์ิ ผลิตผลการพิมพ และศาสตราจารย สันทัด เสริมศรี จากคณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
 ที่ประชุม  รับทราบ 

๓.๔.๘ คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย  
 อาจารย ธัชพงศ งามอุโฆษ ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงาน

มหาวิทยาลัย แจงวา มีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๕ เม่ือวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ หอง ๕๓๑ ชั้น ๕ สํานักงาน
อธิการบดี ศาลายา สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 

         คณะกรรมการฯไมเห็นชอบใหมีการทําประกันสุขภาพเพิ่ม เนื่องจากตองเสียคาใชจายในการทํา
ประกันในวงเงินที่สูง ประมาณ ๘๕ ลานบาท   และไมคุมกับสิทธิประโยชนท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยจะไดรับเพ่ิมขึ้นจากสิทธิ
ประกันสังคมเดิมที่มีอยูแลว  จึงเห็นสมควรใหนําเงินดังกลาวมาปรับปรุงระบบการใหบริการใหมีคุณภาพมากขึ้น  

ที่ประชุม รับทราบ 
 ๓.๔.๙ คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอตําแหนงทางวิชาการ 
 รองศาสตราจารย วิไล หนุนภักดี ผูแทนสภาคณาจารยในคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง

การขอตําแหนงทางวิชาการ แจงวามีการประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งท่ี ๑๐ เม่ือวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕  สรุปสาระสําคัญตาม
เอกสารประกอบการประชุม 
 ที่ประชุม  รับทราบ 

๓.๔.๑๐ คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยมหิดล  
          รองศาสตราจารย วิสูตร ฟองศิริไพบูลย ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการอุทธรณและรอง

ทุกข แจงวา ในเดือนนี้ยังไมมีการประชุม แตไดพิจารณาเรื่องรองเรียน ซึ่งนําเสนอสภามหาวิทยาลัย และผานการพิจารณาจากที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว 
 ที่ประชุม  รับทราบ 

๓.๔.๑๒ คณะกรรมการบริหารจัดการระบบน้ําภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
   เลขาธิการแจงวา กองกายภาพและสิ่งแวดลอม   จะแตงตั้งคณะกรรมการฯ ชุดใหม ประมาณตน

ปหนา  แลวจะแจงใหสภาคณาจารยเสนอผูแทนเปนกรรมการฯ ตอไป 
 ที่ประชุม  รับทราบ 

๓.๔.๑๕ คณะกรรมการมาตรฐานรานคาและโรงอาหารมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
    ผูชวยศาสตราจารย ชาญยศ ปลื้มปติวิริยะเวช ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการมาตรฐาน

รานคาและโรงอาหารมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา แจงวา มีการประชุมคณะกรรมการฯ เม่ือวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม 
 ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   
 ๔.๑ การจัดเสวนาวิชาการ “สภามหาวิทยาลัยพบประชาคม” 
  ประธานชี้แจงวา นายกสภามหาวิทยาลัยเสนอใหสภาคณาจารยรวมกับสภามหาวิทยาลัย จัดเวทีเสวนา
วิชาการเกี่ยวกับสภามหาวิทยาลัยพบประชาคม ประมาณเดือนธันวาคม ๒๕๕๕  

          /สมาชิกให้ความเห็น .... 



 
 

 
 

๙ 

       สมาชิกใหความเห็นวา นายกสภามหาวิทยาลัยมีความประสงคท่ีจะใหสภามหาวิทยาลัยมีชองทางในการ
สื่อสารกับประชาคม รวมทั้งรับฟงขอคิดเห็นจากประชาคมดวย และเห็นวาสภาคณาจารยเปนตัวแทนของคณาจารย จึงเสนอใหสภา
คณาจารยรวมกับสภามหาวิทยาลัยจัดเวทีดังกลาวขึ้น ในอดีตเคยจัดเสวนาเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว ๒ ครั้ง ปรากฎวาไดรับความสนใจ
จากประชาคมนอยมาก อาจจะเนื่องมาจากหัวขอการเสวนาไมนาสนใจ   ดังนั้นจึงเสนอใหสมาชิกชวยกันเสนอแนะเกี่ยวกับหัวขอ 
และรูปแบบเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย เนื่องจากจะมีการนําเรื่องนี้มาหารือในการประชุมคณะกรรมการกิจการสภามหาวิทยาลัยใน
วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และไมเห็นดวยที่จะจัดในเดือนธันวาคม เนื่องจากมีวันหยุดหลายวัน และเปนชวงเทศกาลสงทายป
เกา บุคลากรสวนใหญจะมีการจัดกิจกรรมตาง ๆ จึงเสนอใหเลื่อนการจัดเสวนาดังกลาวเปนเดือน มกราคม หรือกุมภาพันธ ๒๕๕๖ 
                             ท่ีประชุมไดแสดงความคิดเห็นอยางกวางขวางแลวเสนอใหจัดในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ สําหรับ
หัวขอ รูปแบบ และสถานท่ี ขอใหสมาชิกชวยกันกําหนดและนําเสนอในการประชุมครั้งตอไป  พรอมกันนี้ไดมอบหมายใหประธาน
และสมาชิกท่ีเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ แจงขอสังเกตดังกลาวตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  
 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระที ่ ๕ เรื่องอื่นๆ   
 ๕.๑ การวางพานพุมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
    ประธานไดเสนอตอท่ีประชุมใหสภาคณาจารยไปวางพานพุมถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
เนื่องในโอกาสวันคลายวันพระราชสมภพ ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ป  คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล    
 มติที่ประชุม เห็นชอบใหมีการวางพานพุมถวายพระพรฯ ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๑.๓๐ น. และจัด
ใหมีการประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๕ ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
 

 ๕.๒ การทําบุญสํานักงานสภาคณาจารย 
    ประธานเสนอใหมีการทําบุญสํานักงานสภาคณาจารย โดยนิมนตพระสงฆเจริญพระพุทธมนตเพ่ือความ
เปนสิริมงคล และเลี้ยงอาหารเพลในเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ หองสภาคณาจารย ชั้น ๕  
 มติที่ประชุม เห็นชอบใหมีการทําบุญสํานักงานสภาคณาจารย ในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. 
และเวลา ๑๓.๐๐ น ประชุมสภาคณาจารย สามัญครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ ณ หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณ นพ.นที รักษพลเมือง 
 

 ๕.๓ เอกสารประกอบการประชุม 
    สมาชิกเสนอวา ในการประชุมครั้งตอไป ประธานกรรมการฝายตางๆ ของสภาคณาจารย และผูแทนสภา
คณาจารยในคณะกรรมการชุดตางๆ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสมาชิกท่ีประสงคจะเสนอเรื่องเขาระเบียบวาระการประชุม ขอใหสรุป
สาระสําคัญจากการประชุมเปนเอกสาร สงใหฝายเลขานุการกอนวันประชุม ๒ วัน เพ่ือจัดทําเปนเอกสารประกอบการประชุมนําขึ้น
เว็บไซตสภาคณาจารย ท้ังนี้เพ่ือใหการประชุมเปนไปดวยความเรียบรอย มีความกระชับ รวดเร็ว และสมาชิกไดรับทราบขอมูลอยาง
ครบถวน 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

 ๕.๔ กําหนดการประชุมสภาคณาจารย ครั้งตอไป 
    ท่ีประชุมกําหนดประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๕ วันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา 
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล เนื่องจากวันพุธท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น. 
 
     
       นางสาวสุจิรา  สอนสม                  อาจารย ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ 
                                      ผูจดรายงานการการประชุม                                     ผูตรวจรายงานการประชุม 


